

การพังทลายของดิน	การกัดเซาะชายฝั่ง	ความไม่มั่นคงทางอาหาร	ความทรุดโทรมของโบราณสถานและแหล่งศิลปกรรม	อุทกภัย	การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ	ร
------------------	-------------------	-----------------------	--	---------	-------------------------------	---

วิสัยทัศน์ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่คุณภาพน้ำ และ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	อนุรักษ์ และ ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ในกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติเดิมมากที่สุด	ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและสมดุลกับระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	ป้องกัน และ ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ เพื่อสืบทอดคุณค่าให้แก่ชนรุ่นหลัง

ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔
	การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ	การใช้ประโยชน์ทรัพยากรกลุ่มน้ำแบบบูรณาการและใช้อย่างยั่งยืน	การควบคุมและป้องกันมลพิษ	การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระยะสั้น (๕ ปี)	๑ ควบคุมการทำลายระบบนิเวศที่สำคัญของกลุ่มน้ำ	๑ เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหาร	๑ ควบคุมการปล่อยสารอาหารและสารพิษจากแหล่งกำเนิด	๑ จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าฝั่งหัวเขาแดง และฟื้นฟูพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ (ระยะต้น)
	๒ ฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม	๒ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารที่เหมาะสมทางโภชนาการในท้องถิ่น (ระยะต้น)	๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสีย	๒ ปรับปรุงการจัดการท่องเที่ยวตามกำลังรองรับของสภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรมและอุทยานประวัติศาสตร์ (ระยะต้น)
	๓ เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศให้แก่ชุมชน (ระยะต้น)	๓ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชน (ระยะต้น)	๓ เสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	๓ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษา และอนุรักษ์ พื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ (ระยะต้น)
	๔ สำรวจและวิจัยสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มน้ำ (ระยะต้น)	๔ ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายชุมชน	๔ เสริมสร้างการเรียนรู้และรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ	๔ สร้างจิตสำนึกความหวงแหน ความผูกพันกับพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ (ระยะต้น)
		๕ ควบคุมการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	๕ จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก (ระยะต้น)	
		๖ เพิ่มประสิทธิผลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวชายฝั่งทะเล	๖ ควบคุมการคัดแยกขยะจากชุมชน (ระยะต้น)	
		๗ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายฝั่งทะเล (ระยะต้น)		